
"ตรีนุช" เล็งชงเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก
พร้อมเร่งคัดคนเหมาะสมนั่งซี 10 ที่ว่าง
นำเสนอเมื่อ : 5 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
ตนได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณอัตราเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนใหม่
เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างมาก
ซึ่งตนมีความเป็นห่วงเรื่องภาวะทางโภชนาการของนักเรียน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา
และมองว่าอาหารกลางวันของเด็กเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ต้องดูแลเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้เด็กอย่างเพียงพอ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนจะปรับเพิ่มเงินเท่าไหร่นั้น ต้องขอดูรายละเอียดเพื่อตกผลึกอีกครั้ง
แต่คิดว่าน่าจะปรับเพิ่มตามข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์
ได้ศึกษาไว้ อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่า จะเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาได้ทันวันที่ 6 กันยายนหรือไม่

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ซึ่งขณะนี้ว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง
ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1
ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 1 ตำแหน่งนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหาคนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. เพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นองค์กรใหญ่
ดังนั้นต้องหาคนที่สามารถทำงานร่วมกับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ ทั้งนี้ จะพยายามเสนอให้
ครม.พิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 5 กันยายน 2565 
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